



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ 19 /2566

เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์
รอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น”

ประจำปีงบประมาณ 2566

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” แผนงานย่อยรายประเด็น “การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โดยสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน/นักวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอชุดโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดปิดรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 โดยหน่วย บพท. ได้รับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใต้กรอบการวิจัยดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 101 ชุดโครงการวิจัย นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 1) ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศทุน 2) ข้อเสนอชุดโครงการมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ประเด็นวิจัยสอดคล้องกับกรอบการวิจัย และ OKR ของกรอบการวิจัยที่ประกาศทุน และมีการนำเสนอทุนเดิมการทำงานในพื้นที่เป้าหมายและมีการวิเคราะห์บริบทพื้นที่ที่สอดคล้องกับโจทย์วิจัย 3) ความชัดเจนของกระบวนการและการออกแบบการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ ได้แก่ กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน กระบวนการทำงานสร้าง Learning and Innovation Platform มีนวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน และกระบวนการสร้างนวัตกรรมชุมชน 4) ความชัดเจนของ Output และความคุ้มค่าของการลงทุนวิจัย (Value for Money) รวมถึงโอกาสในการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยรายชื่อข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานไปยังหัวหน้าชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น เพื่อเชิญเข้าร่วมเวทีพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด เพื่อนำเสนอรายละเอียดของข้อเสนอชุดโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณาติดตาม และประเมินผล ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2566 ในกรณีนี้ หน่วย บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยแก่ชุดโครงการวิจัยที่ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

อนึ่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น หน่วย บพท. จะชี้แจงเหตุผลผ่านระบบ NRIIS ที่ www.nriis.go.th ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น
กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
1	4712506	การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาไร่ร้างของยางพาราและการเพิ่มสมรรถนะนวัตกรรมชุมชนให้มีทักษะการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมูลค่าสูงจากยางพารา	ผศ.จิราพร เปี้ยสินธุ	มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
2	4712583	การพัฒนาพื้นที่ชุมชนนวัตกรรมเกษตรปลอดภัยไปโมเดิร์นเทรด ด้วยเทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชนอย่างยั่งยืน	ผศ.ดร.เพียงแข ภูผายาง	มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชัยภูมิ
3	4712634	เขต 3H นวัตกรรมการผลิตและแปรรูปเห็ดนางฟ้าคุณภาพปลอดภัยเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน	ผศ.ศิวต์ม กมลคุณานนท์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์
4	4712643	การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ และการจัดการวัสดุเหลือใช้เพื่อการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนจากฐานทรัพยากรชายฝั่งอ่าวไทย	ผศ.รอมลี เจระดอเกาะ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา
5	4712658	การยกระดับการ "ซิงเก็บ-ซิงเผา" ด้วยนวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาอย่างไร้ระเบียบและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผศ.ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา
6	4712720	การเสริมพลังชุมชนชายฝั่งจังหวัดตรังเพื่อการจัดการประมงอย่างรับผิดชอบ	ดร.นัทธ์หทัย เครบส์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย
7	4712767	การยกระดับศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนนวัตกรรมจังหวัดสงขลา	ผศ.ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
8	4712818	การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจบริการปุ๋ยสั่งตัดตลอดโซ่อุปทานเพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชน	ดร.พรพิรัตน์ คันธาศิริ	มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตนครสวรรค์)
9	4712843	การแก้ปัญหาและยกระดับผลผลิตการผลิตส้มเกลี้ยงด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มมูลค่าและความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ	รศ.ดร.วันไชย คำแสน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา
10	4712896	การเพิ่มสมรรถนะและยกระดับศักยภาพนวัตกรรมชุมชนในการบริหารจัดการกิจการวิสาหกิจชุมชนบริเวณคลองน้ำกร่อยโดยรอบอ่าวปัตตานี	ผศ.ชากี นิเซ็ง	บริษัท โอว่า รีเชิร์ช แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง แลนด์ จำกัด
11	4712922	การพัฒนาศักยภาพชุมชนนวัตกรรมพืชสมุนไพรบนฐาน “อาหารเป็นยา” เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดสุรินทร์	ผศ.ดร.อุบลวรรณ สุวรรณภูสีหิ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
12	4712995	การออกแบบการเรียนรู้ "วิถีคน วิถีไหนด" เพื่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์ตาลโตนดในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา	ผศ.ดร.โกสินทร์ ทีปักษ์พันธ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
13	4713097	การสร้างพื้นที่การเรียนรู้เพื่อผลิตนวัตกรรมพลังงานสะอาดโดยใช้ต้นแบบเรือหัวโทงไฟฟ้า	ผศ.ดร.ณัฐพล วงศ์เยาว์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14	4713127	การสร้างชุมชนนวัตกรรม และการยกระดับนวัตกรรมชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและพืชท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีพร้อมใช้ ในพื้นที่จังหวัดระยอง	ดร.อุดม อัครวาภิรมย์	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
15	4713183	การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากภาคการเกษตรด้วยนวัตกรรมการจัดการระบบน้ำ ในระดับไร่นา ในจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์	นายธีระยุทธ กุ๊กังวาน	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
16	4713204	การสร้างชุมชนนวัตกรรมสิ่งทอย้อมดิน 'ถิ่นภูเขาไฟ' ด้วยวิทยาศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอัตลักษณ์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์	ผศ.ดร.สาวิตรี อภินิษฐ์เสนีย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
17	4713209	การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบนวัตกรรมแจ้งเตือนและคาดการณ์การระบาดของแมลงหอนอนผีเสื้อกลางคืนในพื้นที่จังหวัดยะลา และถ่ายโอนความรู้แก่นักนวัตกรรมในพื้นที่	นายมะเสวดี ไสสากา	สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา
18	4713212	กลุ่มกลิ่นเสน่ห์หอม ย้อมหอมธรรมชาติ สร้างเศรษฐกิจท่องเที่ยววัฒนธรรมเวียงโกศัย	ดร.เสวต อินทศิริ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19	4713215	ชุมชนนวัตกรรมผ้า, ไม้, และโลหะจังหวัดแพร่ เพื่อสร้างนวัตกรรมชุมชนและระบบการเรียนรู้ที่ยั่งยืน	ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศนาสาร	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20	4713225	การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นถิ่น ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วยนวัตกรรมจากถ้ำลอยลิกไนต์และภาคดินขาวลำปาง	ผศ.รองรัตน์ ระมิงค์วงศ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
21	4713230	การพัฒนารูปแบบการใช้นวัตกรรมสุนทรียสุขภาวะจากอัตลักษณ์รอบลุ่มทะเลสาบสงขลาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรของบุคคลทุกช่วงวัย	ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22	4713277	การพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ผลิตน้ำผึ้งจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น	ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
23	4713284	การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาตุกร้าในพื้นที่รอบลุ่มทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน	ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนอมแก้ว	มหาวิทยาลัยทักษิณ
24	4713286	การยกระดับการพัฒนาชุมชนไร่อ้อย ภายใต้เศรษฐกิจ BCG เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	นางสาวชนิดา ป้อมเสน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
25	4713348	นวัตกรรมการสร้างสมรรถนะชุมชนด้านวนเกษตรเพื่อเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรที่ยั่งยืน จังหวัดลำปาง	ดร.วารินทร์ บุญเยี่ยม	มหาวิทยาลัยมหิดล
26	4713454	การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรเลี้ยงไก่เบตงในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน	ผศ.ดร.นิรันดร์เกียรติ ลีวงศ์อุปการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
27	4713455	นวัตกรรมการบริหารจัดการข้อมูลการผลิตและการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตทุเรียนเข้าสู่ตลาดพรีเมียม	ผศ.ดร.จිරนนท์ เข็มขันธุ์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
28	4713463	การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าเชิงนิเวศเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมการผลิตกบยั่งยืนสร้างสรรค์เชิงพานิชย์สร้างชุมชนนวัตกรรมสู่การเป็นเมืองคลังแห่งอาหารจังหวัดพะเยา	ผศ.ดร.เกรียงไกร สีสะพันธุ์	มหาวิทยาลัยพะเยา
29	4713486	กระบวนการจัดการความรู้ “ชุมชนนวัตกรรมสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้” ยกระดับและสร้างสมดุลยภาพเกษตรวิถีชุมชนระดับตำบลแบบบูรณาการเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดลำปาง	ดร.ภัทรภรณ์ ศรีสมรรถการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
30	4713501	เมืองน่านสะอาด: ระบบการจัดการผลพลอยได้จากการเกษตรและขยะเปียกในชุมชนจังหวัดน่านเพื่อสร้างโอกาสด้านอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ประตูทางดำและหนองแมลงทหารเสือ	รศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31	4713516	การยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากด้วยการเพิ่มความเข้มแข็งเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อในพื้นที่ตอนบน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	นางสาวพเยาว์ สายทองสุข	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์